

ประจำวันที 22-28 กุมภาพันธ์ 2560

**พาณิชย์ เตรียมเสนอ นบข.ขายข้าวในสต็อก 1 ล้านกว่าตันจากที่เปิดขาย 2 ล้านตัน หลังเสนอราคาต่ำ หวั่นกระทบกลไกตลาด**

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 2/60 ที่มีน.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ได้พิจารณาผลการประมูลขายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 1/60 ซึ่งเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาไปตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยพบว่า บางคลังมีการเสนอราคาซื้อข้าวหอมมะลิต่ำกว่าราคาข้าวขาว 5% และราคาปลายข้าว ทำให้อาจจะไม่อนุมัติขายในส่วนที่เสนอราคาต่ำมาก เบื้องต้นจะสรุปข้อมูลทั้งหมด และเสนอประธานนบข.อนุมัติขายข้าวปริมาณ 1 ล้านกว่าตัน จากที่มีผู้เสนอราคาสูงสุด 48 ราย ในปริมาณที่เปิดประมูลทั้งสิ้น 2.03 ล้านตัน

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯได้แยกเกณฑ์ราคาตามชนิดข้าว คุณภาพความเสื่อม เปรียบเทียบกับภาระค่าฝากเก็บ จากที่มีการเสนอราคาเข้ามา ซึ่งบางคลังเสนอซื้อข้าวหอมมะลิต่ำกว่าข้าวขาว 5% และบางคลังเสนอซื้อต่ำกว่าราคาปลายข้าว เช่น บางคลังเสนอซื้อเพียงตันละ 4,000-5,000 บาท บางคลัง 6,000-7,000 บาท จึงไม่พิจารณาขาย เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อกลไกตลาด ซึ่งจะทำรายงานสรุปเสนอต่อประธาน นบข.โดยเร็วที่สุด ส่วนข้าวที่เหลือจะพิจารณานำกลับมาเปิดประมูลใหม่อีกครั้ง ในเร็วๆ นี้

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาการเปิดระบายข้าวรอบใหม่เร็วๆ นี้ ซึ่งจะนำข้าวกลุ่มที่มีข้าวเกรดซี (ข้าวเสื่อมคุณภาพ) ปนเกิน 20% และต้องเข้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มาเปิดประมูล โดยปริมาณที่จะนำออกมาเปิดประมูลอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านตันขึ้นไป เพื่อให้การระบายข้าวเป็นไปตามแผนที่ต้องพยายามระบายให้หมดสต็อกภายในปีนี้ ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

**พาณิชย์เผยตลาดนัดข้าวเปลือกมีผลตอบรับดี สร้างความเป็นธรรมด้านราคา-ชานาไม่ถูกเอาเปรียบ**

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ตลอดจนเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายข้าวเปลือก โดยเฉพาะในเรื่องของราคา การชั่งน้ำหนัก วัดความชื้นและหักสิ่งเจือปน ประกอบกับบางพื้นที่แหล่งผลิตผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกมีจำนวนน้อย ทำให้เกษตรกรจึงถูกเอาเปรียบในการขายข้าว ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์จึงได้ดำเนินมาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกด้วยการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2559/60 ขึ้น โดยจัดหาผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกเข้าไปรับซื้อในพื้นที่ และกำหนดช่วงเวลาที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากหรือราคา มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลไกตลาดการรับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกร มีการแข่งขัน เกษตรกรมีช่องทางเลือกและมีอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือก

รวมทั้งเป็นแหล่งกลางในการซื้อขายข้าวเปลือกที่ให้ความเป็นธรรม มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานทางด้านราคา การชั่งน้ำหนัก และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรกรในขั้นตอนการรับซื้อ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม

และพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้าใจระบบการซื้อขายในตลาดและคุณภาพข้าวเปลือก อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวเปลือกให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของตลาด

รณว.พาณิชย์ กล่าวว่า การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกในปีการผลิต 2559/60 นั้น กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำหนดแผนให้จัดในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากในพื้นที่ 53 จังหวัด จำนวน 136 ครั้ง โดยมีการประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาในการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก เพื่อให้เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวสามารถนำข้าวเปลือกมาจำหน่ายในพื้นที่ที่จัดตลาดนัดดังกล่าว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกแล้ว จำนวน 98 ครั้ง ใน 41 จังหวัด เกษตรกรนำข้าวเปลือกมาจำหน่ายในตลาดนัด จำนวน 19,808 ราย ผู้ประกอบการเข้าร่วมรับซื้อข้าวเปลือกในตลาดนัด จำนวน 273 ราย สามารถจำหน่ายได้ในราคาสูงกว่าตลาดทั่วไป ต้นละ 100 – 1,200 บาท โดยมีปริมาณรับซื้อ 56,704.551 ตัน มูลค่า 471.779 ล้านบาท

สำหรับตัวอย่างการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั้น ที่ผ่านมา จังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกไปแล้ว 3 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอเมือง, สามชุก และดอนเจดีย์ ในช่วงปลายเดือน พ.ย.-ต้นเดือน ธ.ค.59 มีผู้ประกอบการรับซื้อ 12 ราย เกษตรกรนำข้าวเปลือกมาจำหน่าย 744 ราย ปริมาณผลผลิตรวม 4,614.980 ตัน มูลค่าการจำหน่าย 29,762,230.25 บาท

โดยข้าวเปลือกที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายในตลาดนัด ได้แก่ 1.ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 18 – 30% จำหน่ายได้ต้นละ 6,000 – 7,100 บาท สูงกว่าตลาดทั่วไปต้นละ 200 – 300 บาท 2.ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ความชื้น 19 – 30% จำหน่ายได้ต้นละ 6,000 – 7,400 บาท สูงกว่าตลาดทั่วไปต้นละ 100 – 400 บาท และ 3.ข้าวหอมจังหวัด ความชื้น 21 – 30% จำหน่ายได้ต้นละ 6,800 – 9,100 บาท สูงกว่าตลาดทั่วไป ต้นละ 100 – 300 บาท

ทั้งนี้ ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ จะเป็นไปตามคุณภาพความชื้นและสิ่งเจือปน สำหรับผลผลิตข้าวนาปรังจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค.60 นี้ จังหวัดสุพรรณบุรีจะได้กำหนดการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่เกษตรกรต่อไป ทั้งนี้หากเกษตรกรพบปัญหาความไม่เป็นธรรมในการจำหน่ายข้าวเปลือก การวัดความชื้น ขอให้แจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ต่อไป

นางอภิรดี กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ยังได้เชื่อมโยงการขายข้าวของชาวนา โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสานจัดหาสถานที่จำหน่ายให้แก่ชาวนาใน 47 จังหวัด รวม 341 แห่ง มีชาวนาเข้าร่วมขายข้าว 2,299 ราย และกลุ่มชาวนา 330 กลุ่ม มีปริมาณการขายข้าวรวมทั้งสิ้นประมาณ 11 ล้านกิโลกรัม มูลค่าประมาณ 220 ล้านบาท แยกได้ดังนี้ 1.ข้าวหอมมะลิ ประมาณ 8 ล้านกิโลกรัม มูลค่าประมาณ 170 ล้านบาท และ 2.ข้าวชนิดอื่นๆ ประมาณ 3.5 ล้านกิโลกรัม มูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท รวมทั้งได้จัดกิจกรรม "โซ่ช่วยช่วยชาวนา" โดยมีร้านค้าส่งร่วมดำเนินการ 76 ราย ร้านค้าปลีกเครือข่าย 352 สาขา ใน 44 จังหวัด ได้เปิดพื้นที่ให้ขายข้าว

"การจัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก โครงการเชื่อมโยงการขายข้าวของชาวนา และโครงการโซ่ช่วยช่วยชาวนานั้น เป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์มุ่งหวังที่จะช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางการระบายผลผลิตออกสู่ตลาดได้เพิ่มมากขึ้น ในราคาที่สูงกว่าการขายในรูปแบบปกติทั่วไป ซึ่งผลที่ได้จากการดำเนินโครงการต่างๆ นั้น ถือได้ว่าประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยกระทรวงพาณิชย์จะได้มีการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## โรงสีตั้งแง่ร่วมนาแปลงใหญ่ ดึงผู้ส่งออกม่วงซื้อ-ขอมือเอียวส่งมอบข้าวจีทูจี

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรยอมรับว่าเป็นการเซ็นสัญญาร่วมกันระหว่างชาวนากับโรงสี เพื่อเป็นแรงจูงใจชาวนาที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ในส่วนของข้าวได้เกิดความมั่นใจว่าจะมีแหล่งรับซื้อข้าวที่แน่นอน และได้ราคาสูงกว่าตลาด(200-300 บาท/ตัน)แต่ปัญหาของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการคือไม่มีแหล่งจำหน่ายข้าวต่อ ทำให้โรงสีมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนได้ในอนาคตหากราคาข้าวลดต่ำลง

ทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงตลาดตลอดห่วงโซ่ให้สมบูรณ์ โครงการนี้กระทรวงพาณิชย์จะต้องดึงผู้ส่งออกให้เข้าร่วมโครงการด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับโรงสีที่จะมีผู้ซื้อข้าวต่อที่แน่นอน หรืออีกแนวทางหนึ่งอาจเพิ่มแรงจูงใจให้โรงสีที่เข้าร่วมโครงการได้รับสิทธิหรือได้รับโควตาในการส่งมอบข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจีตามที่รัฐบาลได้ไปเซ็นสัญญากับรัฐบาลในต่างประเทศไว้ จากปัจจุบันมีเพียงสมาชิกของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเท่านั้น ที่ได้รับโควตาส่งมอบข้าวจีทูจี เชื่อว่าหากทำเช่นนี้ได้จะทำให้โครงการเกษตรแปลงใหญ่ในส่วนของข้าวบรรลุตามเป้าหมายที่รัฐบาลได้วางไว้

“ปีที่แล้วมีโรงสีเข้าร่วมโครงการรับซื้อข้าวจากนาแปลงใหญ่กว่า 200 รายทั่วประเทศ แต่การรับซื้อข้าวยังมีปริมาณน้อย เนื่องจากข้าวยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพมาตรฐาน และปัญหาอื่นๆ ขณะที่ช่องทางการตลาดตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้นในปีนี้จะเร่งทำข้อเสนอต่างๆเพื่อเข้าร่วมประชุมในวันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้ ก่อนที่จะเซ็นเอ็มโอยูรับซื้อข้าวจากชาวนาที่เข้าร่วมโครงการในปี นี้ โดยนำบทเรียนจากปีที่ผ่านมาทบทวนและแก้ไขร่วมกัน”

แหล่งข่าวจากคณะทำงานนาแปลงใหญ่กรมการข้าว เผยว่า ในปี 2559 นาแปลงใหญ่มีทั้งสิ้น 381 แปลง ใน 58 จังหวัด แบ่งเป็นแปลงทั่วไป 336 แปลง และแปลงต้นแบบ 45 แปลง จำนวนเกษตรกรเข้าร่วม 5.59 หมื่นราย พื้นที่รวม 9.49 แสนไร่ ล่าสุด ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คณะทำงานรายงานข้อมูลเข้ามายังส่วนกลางแล้ว 49 จังหวัด จำนวน 301 แปลง มีผลผลิตรวม 1.37 แสนตัน มีโรงสีเข้าร่วมรับซื้อ 153 โรง เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูงกว่าราคาตลาด 200-500 บาท/ตัน

ขณะที่แหล่งข่าวจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเผยถึงแผนการดำเนินงานนาแปลงใหญ่ในปี 2560 ว่า มีเป้าหมาย 426 แปลงใน 68 จังหวัด พื้นที่ 1.05 ล้านไร่ เกษตรกรเข้าร่วม 7.21 หมื่นราย ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 6.12 แสนตัน โดยผลผลิตส่วนใหญ่จะเป็นข้าวหอมมะลิ รองมาเป็นข้าวขาว และข้าวเหนียวตามลำดับ

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

## พาณิชย์เผย 4 กลุ่มพ่อค้าข้าวไทยกลับมาครองแชมป์ “ฮ่องกง” ดึงกลเม็ด “วิธีการขาย” เชิงวิเคราะห์หนุน

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการวิเคราะห์ตลาดและแนวทางรุกตลาดฮ่องกงของสินค้าข้าวจากประเทศไทยว่า จากการที่ข้าวไทยเคยสูญเสียส่วนแบ่งในตลาดฮ่องกงให้กับคู่แข่ง สัดส่วนข้าวไทยในช่วงเวลานั้นลดลงต่อเนื่อง สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ เมืองฮ่องกงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหอย่างครบวงจร และได้ใช้โอกาสนี้เป็นกรณีศึกษา เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศอีกเกือบ 60 แห่งใช้เป็นตัวอย่างและแนวทางในการดำเนินมาตรการเชิงรุกในสินค้าบริการของไทย

“สคต. ฮ่องกงได้เริ่มต้นด้วยการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหา วางแนวทางดำเนินการ และตั้งเป้าหมายผลที่จะได้รับ โดยสรุปได้เป็น 4 กลยุทธ์หลัก คือ 1. การผูกใจมิตรแท้ 2. การชี้จุดเด่นของข้าวไทย 3. การเชิญคณะผู้นำเข้า และ 4. การเร่งจัดกิจกรรมตลาด ส่งผลให้เกิดความสำเร็จตามที่คาดไว้ มีคำสั่งซื้อและส่วนแบ่งการตลาดของข้าวไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปี คือ ปี 2557 ข้าวไทยมีสัดส่วนเชิงมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 54% ปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 60% และปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 64.2% ซึ่งในปี 2560 นี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวไปยังฮ่องกงเพิ่มขึ้นเป็น 2 แสนตัน หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.4% ทำให้สัดส่วนเชิงมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 70 % และสัดส่วนเชิงปริมาณจะเพิ่มเป็น 64%” นางมาลี กล่าว

ด้านนายวิทยากร มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ เมืองฮ่องกง กล่าวว่า จากการศึกษาปัญหาอย่างรอบด้าน จึงได้เริ่มกลยุทธ์ “การผูกใจมิตรแท้” ด้วยการรื้อฟื้นความสัมพันธ์อันดีที่มีมากกว่า 50 ปีของไทยและฮ่องกง การประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคชาวฮ่องกงได้ตระหนักถึงคุณค่าของข้าวไทย การดึงกลุ่มผู้นำเข้ารายใหม่ และการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำเข้ารายเดิมที่ทำธุรกิจกับไทยต่อเนื่องแม้ในยามที่ต้องเผชิญปัญหาราคาข้าวสูงขึ้น แสดงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะส่งเสริมการส่งออกข้าวไทยในตลาดฮ่องกง

สำหรับกลยุทธ์ “การชี้จุดเด่นของข้าวไทย” ในช่วงปี 2555 - 2557 เมื่อข้าวไทยมีราคาสูงขึ้น ทำให้เกิดการนำเข้าข้าวจากประเทศคู่แข่งที่มีราคาต่ำกว่ามาจำหน่าย สคต. ฮ่องกงจึงได้เข้าพบผู้ประกอบการซูเปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ และสมาคมผู้นำเข้าข้าวของฮ่องกง เพื่อชี้แจงถึงความโดดเด่นของคุณภาพข้าวไทยและลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่าง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการสังเกตลักษณะของข้าวไทยและบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้อง เป็นต้น

กลยุทธ์ที่สาม “การเชิญคณะผู้นำเข้า” สคต. ฮ่องกงร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำคณะผู้แทนการค้าสินค้าข้าวตัวจริงจากฮ่องกง เดินทางมาเจรจาการค้ากับผู้ส่งออกข้าวไทย รวมทั้งเยี่ยมชมแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิ ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว และขั้นตอนการบรรจุข้าวที่ทันสมัย โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (2557 – 2559) ซึ่งนอกจากจะเกิดคำสั่งซื้อจากผู้นำเข้าฮ่องกงเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นโอกาสในการแนะนำข้าวชนิดอื่นๆ ของไทย อาทิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้อง ข้าวออร์แกนิก และผลิตภัณฑ์จากข้าวต่างๆ อีกด้วย

กลยุทธ์สุดท้าย “การเร่งจัดกิจกรรมตลาด” สคต. ได้ดำเนินกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดกิจกรรมร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ การสาธิตการปรุงอาหารไทยร่วมกับร้านอาหารและโรงแรมที่มีชื่อเสียง การร่วมกิจกรรมของสมาคมผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง และการเชิญคณะผู้แทนการค้าพร้อมด้วยสื่อมวลชนเยือนงาน Thaifex – World of Food Asia เป็นต้น

“ความสำเร็จในการทำให้ไทยกลับมาครองแชมป์การส่งออกข้าวในตลาดฮ่องกง เกิดจากความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นและต่อเนื่องของภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายฮ่องกง ที่ทำให้สินค้าไทยซึ่งแม้ว่าจะมีราคาสูงกว่าคู่แข่ง หากแต่สามารถจำหน่ายได้มากกว่า โดยสคต. ฮ่องกงถือคติที่ว่า “It’s not about what you sell but it’s about how you sell” ซึ่งหมายความว่า “ประเด็นไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คุณขาย แต่เป็นเรื่องของวิธีการขาย” ซึ่งทั้ง 4 กลยุทธ์ที่นำเสนอในข้างต้นนั้น จะต้องดำเนินการอย่างถูกจังหวะ และอาจจะต้องทำซ้ำ หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบในบางกลยุทธ์และขั้นตอนปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”นายวิทยากร กล่าว  
ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)



## จี้รัฐปลดล็อกข้าวผิดสเปกแสนตัน เอกชนเงินจมแบกค่าฝากเก็บอ่วม

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยประชาชาติธุรกิจว่า ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 จะมีการประชุมคณะกรรมการระบายข้าว ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งมีนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน จะพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามแนวทางขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ซึ่งเป็นคู่สัญญา

"ปกติคนซื้อและคนขายจะคุยกันก่อนว่าคลังที่มีปัญหาเป็นข้าวโครงการรับจำนำปีใด ใครรับผิดชอบ เช่น ปี 56 บริษัทเทอร์เวเยอร์รับผิดชอบ แต่โครงการรับจำนำใหม่ ปี 56/57 เจ้าของคลังรับผิดชอบ จากนั้นตกลงให้มารับซื้อข้าวที่ผิดสเปกไปหรือจำเป็นต้องดำเนินคดีจะดำเนินการไป"

โดยทั้งสองฝ่ายจะทำบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกัน และจะเข้าสู่กระบวนการคัดแยก ใช้เวลานานส่งผลให้เอกชนรับมอบข้าวล่าช้า ไม่สามารถขอกินค้าประกันได้ เงินจม ไม่มีเงินมาซื้อข้าวล็อตใหม่ได้ และเมื่อรับมอบข้าวไม่ทัน จะถูกปรับปัญหาความล่าช้าทำให้มีหนังสือร้องเรียนเข้ามาที่กรมการค้าต่างประเทศจำนวนมาก

มีการสันนิษฐานว่าคลังที่ประสบปัญหาเป็นคลังที่มีการ "เช่าช่วง" และ "เช่าช่วงซ้อน" คือ เจ้าของคลังเปิดทางให้เช่า และผู้เช่าเป็นผู้ติดต่อรับข้าวจากโครงการรับจำนำไปฝากเก็บ เมื่อเกิดปัญหาทุจริต ผู้เช่าหนีไป ทำให้เจ้าของคลังไม่ได้รับค่าเช่า และติดปัญหามีข้าวค้าง เก็บนานข้าวยิ่งเสื่อมคุณภาพลง เมื่อประมูลข้าวไม่ตรงสเปกรับมอบไม่ได้ ยิ่งติดล็อกไม่สามารถขนออกจากคลังได้ เจ้าของคลังไม่สามารถนำคลังไปใช้ประกอบธุรกิจได้

แนวทางที่ อคส.และ อ.ต.ก.ควรกำหนดและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการคือ 1) การรับมอบข้าวค้างต้องกำหนดกรอบเวลาเช่นปริมาณที่ค้าง ต้องขนออกในระยะเวลาเท่าใด 2) จะดำเนินการกับผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างไร 3) หากมีการดำเนินคดีหรือฟ้องร้องจะติดตามการอย่างไร

ศ.ร.ต.อ. ดร.สุธรรม เชื่อประกอบกิจ ผู้อำนวยการ อคส.กล่าวว่า ปัญหาการรับมอบข้าวสารจะเป็นผลจากเงื่อนไขการประมูลที่กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ซื้อสามารถเข้าไปตรวจสอบสินค้าก่อนที่จะประมูลแล้ว เมื่อชนะประมูลต้องทำสัญญาซื้อข้าวยกคลังเมื่อมีปัญหาเรื่องเรียนเข้ามาว่ารับมอบข้าวไม่ได้ อาจเกี่ยวพันถึงสัญญาซื้อข้าว

"ทางปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ อคส.ประชุมหาทางแก้ไขปัญหานี้มา 2 ครั้งแล้ว อาจขอให้ นบข. พิจารณาว่าจะดำเนินแก้ไขสัญญาได้หรือไม่ และจะต้องดำเนินการอย่างไร อาจต้องขออำนาจ นบข.ในการประชุมครั้งต่อไปประมาณเดือนมีนาคม"

ส่วนการผ่อนผันขยายระยะเวลาการรับมอบข้าวให้กับเอกชนนั้น อนุญาตให้ขยายได้หากมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งหมายถึงมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น ฟ้าผ่าฝนตกน้ำท่วมถนนขาด แต่กรณีที่เกิดปัญหาคุณภาพ คงเป็นเหตุสุดวิสัยไม่ได้ ประเด็นนี้กลายเป็นปัญหาหนึ่ง เพราะเมื่อรับมอบไม่ได้ เอกชนต้องชำระค่าฝากเก็บ ค่าดูแลรักษาและธรมยา

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าวระบุว่า ขณะนี้หลายรายมีปัญหารับมอบข้าวไม่ได้ เช่น ธนสรโรจน์ นครหลวงค้าข้าว เอเชียโกลเด้นไรซ์ พงษ์ลาภ ข้าวไชยพร เจียเม้ง เกียรติคุณไรส์มิล เช่น ประมูลซื้อข้าวขาว 5% แต่ภายในพบข้าวขาว 25% หรือข้าวขาว 30% คนละชนิดกับที่ประมูลได้ สภาพข้าวมีเปอร์เซ็นต์ข้าวเหลืองมากกว่า 20%

"ที่ผ่านมาผู้ชนะประมูลจะเจรจาเป็นรายคลังและขายข้าวออกไปให้ผู้รับผิดชอบจ่ายส่วนต่างคืนในราคาหน้าตัวหรือราคาเท่าทุน แล้วแต่ตกลงเพราะผู้ประมูลมีค่าใช้จ่าย ค่าดูแลรักษา ค่าเช่าคลัง ค่าแรงงาน"

ทั้งนี้ พบว่าการเจรจามีผลทำให้การรับมอบข้าวล่าช้าจากในสัญญา เอกชนร้อง อคส. และ อ.ต.ก.ที่เป็นคู่สัญญาขอขยายเวลารับมอบ แต่ทั้ง 2 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติต่างกันเช่น อ.ต.ก. ยอมให้ขยายเวลาแต่ให้ผู้ประมูลรับผิดชอบค่าเช่า และค่าดูแลรักษาเอง

"หากแก้ไขไม่ทัน ผู้ส่งออกจะมีค่าใช้จ่ายค่ามัดจำของ 2% ค่าแอลจีว้างค่าประกันก่อนการรับมอบ 5% แต่  
ละครั้งต้องชำระเงินก่อนรับมอบที่ละลอตทำให้เงินจม แต่สินค้าออกไม่ได้ เมื่อรับมอบไม่ทันถูกปรับเป็นรายวันอีก  
การขอสินเชื่อจากธนาคารเริ่มเข้มงวดขึ้น หลายรายเสนอขอไม่ชำระเงินปิดสัญญากรณีที่ไม่มีเหตุพิพาทในคลังใด ทาง  
กรมการค้าต่างประเทศรีบไปพิจารณา"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## คว่ำดีลขายข้าวอิหร่าน

นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ประธานบริษัท เอเชีย โกลเด้น ไรซ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทได้รับการอนุญาต  
จากกระทรวงสาธารณสุขของอิหร่านให้สามารถส่งออกข้าวไปตลาดอิหร่านได้ หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขของ  
อิหร่านเดินทางมาตรวจสอบโรงงานของบริษัทตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ล่าสุดบริษัทได้มีการตกลงขายข้าวให้เอกชน  
อิหร่านปริมาณ 5 หมื่น-1 แสนตัน เบื้องต้นข้าวล็อตแรกที่จะส่งออกให้อิหร่านเป็นข้าวขาว 5% และข้าว 100%

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการประสานงานเรื่องระบบการชำระเงิน ซึ่งทางธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า  
แห่งประเทศไทย (ธสน.) จะเข้ามาช่วยดำเนินการ คาดว่ากระบวนการนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน และหลังจากนั้น  
จะสามารถทำได้ทันทีภายใน 1-2 เดือนข้างหน้า หรือก่อนเดือน มิ.ย.นี้

"ความสำเร็จในการส่งออกข้าวไทยไปอิหร่านครั้งนี้ ถือเป็นข่าวดีของไทยที่มีโอกาสกลับมาส่งออกข้าวใน  
ตลาดแห่งนี้อีกครั้ง หลังก่อนหน้านี้การส่งออกข้าวไทยไปตลาดอิหร่านได้หยุดชะงักร่วม 10 ปี เนื่องจากอิหร่านติด  
ปัญหาถูกคว่ำบาตรทางการค้า และมีบริษัทผู้ส่งออกข้าวรายหนึ่งที่ส่งออกข้าวไปอิหร่านแล้วมีปัญหาเรื่องคุณภาพ  
ทำให้เขาหยุดซื้อข้าวจากไทย" นายสมบัติ กล่าว

สำหรับอิหร่านมีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศประมาณ 7 แสน-1 ล้านตัน/ปี โดยเคยซื้อจากไทย  
ประมาณ 3-5 แสนตัน/ปี ซึ่งการเข้ามาตรวจรับรองโรงงานของกระทรวงสาธารณสุขอิหร่านขณะนี้เพียงบริษัท  
เอเชีย โกลเด้น ไรซ์ เพียงรายเดียวที่ผ่านการอนุมัติ

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงได้รับรายงานว่า ต้นเดือน มี.ค. หน่วยงานนำเข้า  
ข้าวของฟิลิปปินส์ (เอ็นเอฟเอ) จะเปิดประมูลนำเข้าข้าวแบบจีทูจีปริมาณรวม 2.5 แสนตัน ซึ่งไทยจะเข้าร่วมการ  
ประมูลและคาดว่าจะทราบผลการประมูลในเดือน มี.ค.นี้ ขณะเดียวกันรัฐบาล ศรีลังกา ซึ่งประสบภัยแล้งอย่าง  
รุนแรงได้ทาบตามขอซื้อข้าวจากรัฐบาลไทยปริมาณ 2 แสนตัน ซึ่งกระทรวงได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศ  
เร่งเจรจาในรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ กับรัฐบาลศรีลังกาต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทผู้ส่งออกข้าว ไทยยังได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายข้าวกับผู้นำเข้าข้าวของอิหร่านได้แล้ว ส่วน  
ตลาดอิรักรัฐบาลไทยอยู่ระหว่างการเชิญผู้แทนหน่วยงาน Grain Board ของรัฐบาลอิรักเดินทางเยือนไทย เพื่อ  
กระชับความสัมพันธ์และสร้างโอกาสซื้อข้าวไทย

ที่มา โพสต์ทูเดย์

## รมว.พาณิชย์ มั่นใจส่งออกข้าวปีนี้ทะลุเป้า 10 ล้านตัน หลังมียอดสั่งซื้อข้าวจากตปท.ต่อเนื่อง

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ มั่นใจว่าการส่งออกข้าวปี 60 จะทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 10 ล้านตัน  
อย่างแน่นอน เนื่องจากภาวะการส่งออกข้าวตั้งแต่ต้นปี 60 เป็นต้นมามีสัญญาณเชิงบวกหลายอย่างที่แสดงให้เห็นว่า  
การส่งออกข้าวไทยในปีนี้จะเป็นอย่างคึกคัก โดยประเทศคู่ค้าสำคัญได้ขอซื้อข้าวไทยทั้งในรูปแบบ G to G และ P  
to P อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการส่งออกข้าวในรูปแบบ G to G ล่าสุดกรมการค้าต่างประเทศกับ COFCO Corporation ของจีนได้ตกลงราคาซื้อขายข้าววงที่ 2 และ 3 ปริมาณรวม 200,000 ตัน โดยมีกำหนดส่งมอบในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนนี้ ทั้งนี้สองฝ่ายจะทยอยเจรจาและส่งมอบข้าวให้ COFCO ตามสัญญาที่เหลืออีก 700,000 ตัน ภายในปี 2560

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้รับรายงานว่าต้นเดือนมีนาคมนี้ หน่วยงาน NFA ของฟิลิปปินส์ จะเปิดประมูลนำเข้าข้าวแบบ G to G ปริมาณรวม 250,000 ตัน ซึ่งไทยจะเข้าร่วมการประมูลและคาดว่าจะทราบผลการประมูลในเดือนมีนาคมนี้ ขณะเดียวกันรัฐบาลศรีลังกาซึ่งประสบภัยแล้งอย่างรุนแรงได้ทาบทามขอซื้อข้าวจากรัฐบาลไทยปริมาณ 200,000 ตัน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศเร่งเจรจาในรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ กับรัฐบาลศรีลังกาต่อไป

ร.ว.พาณิชย์ กล่าวว่า ส่วนการส่งออกข้าวโดยภาคเอกชนของไทยก็มีสัญญาที่ดีเช่นกัน โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพและนิยมบริโภคข้าวคุณภาพดี เช่น อิหร่านและอิรักล่าสุดบริษัทผู้ส่งออกข้าวไทยสามารถบรรลุข้อตกลงทำสัญญาซื้อขายข้าวกับผู้นำเข้าข้าวของอิหร่านได้แล้วมีกำหนดส่งมอบขั้นต่ำ 100,000 ตันภายในเดือนมิถุนายน 2560 คาดว่าอิหร่านยังมีความต้องการข้าวเพิ่มอีกกว่า 500,000 ตัน และกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการเชิญผู้แทนหน่วยงาน Grain Board ของรัฐบาลอิรักเดินทางเยือนไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวไทย เพื่อสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนไทยขยายการส่งออกไปยังอิรักได้ในระยะต่อไป

นอกจากนี้ การส่งออกข้าวของภาคเอกชนไปยังตลาดสำคัญอื่นๆ เช่น ฮองกง มาเลเซีย และหลายประเทศในภูมิภาคแอฟริกา ก็มีแนวโน้มที่สดใสโดยปริมาณการส่งออกข้าวมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีคำสั่งซื้อข้าวปริมาณมากจากตลาดต่างประเทศมารองรับผลผลิตข้าวฤดูใหม่โดยเฉพาะนาปรังที่กำลังจะออกสู่ตลาด และเป็นสัญญาณเชิงบวกกระตุ้นราคาข้าวไทยทั้งระบบและส่งผลถึงราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรจะได้รับด้วย

นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ประธานบริษัทเอเชีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด ผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า บริษัทสามารถบรรลุข้อตกลงในการซื้อขายข้าวกับรัฐบาลอิหร่านปริมาณ 100,000 ตัน จากในช่วงเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ที่หยุดนำเข้าข้าวไทยเพราะไม่มั่นใจคุณภาพ ประกอบกับอิหร่านถูกคว่ำบาตรทางการค้า โดยล็อตแรกจะส่งมอบข้าวขาว 5% และข้าว 100% คาดว่า จะเริ่มส่งมอบได้ภายใน 1-2 เดือน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

=====

## **เวียดนาม**

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับสูงขึ้นเนื่องจากผู้ค้าข้าวบางรายได้เร่งรับซื้อข้าวเพื่อเตรียมไว้สำหรับส่งมอบตามสัญญาที่ทำไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ขณะที่อุปทานข้าวในตลาดในช่วงนี้มีปริมาณจำกัด โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 350-355 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เพิ่มจากจากระดับ 345-350 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อน ขณะที่ราคาข้าวในประเทศขยับสูงขึ้นแม้ว่าผลผลิตข้าวฤดูใหม่จะเริ่มออกสู่ตลาดแล้วแต่ปริมาณยังไม่มากนัก ขณะที่ผู้ค้าข้าวในประเทศเร่งซื้อข้าวเพื่อส่งมอบให้แก่ฟิลิปปินส์ แต่คาดว่าราคาข้าวของเวียดนามจะอ่อนตัวลงในช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวฤดูหนาว-ใบไม้ผลิ (the Winter-Spring) ที่จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม

กระทรวงเกษตรฯ (The Agriculture Ministry) รายงานว่า ในช่วง 2 เดือนแรกของปี เวียดนามส่งออกข้าวได้แล้วประมาณ 799,000 ตัน ลดลง 17% เมื่อเทียบกับจำนวน 964,976 ตัน ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าส่งออกลดลงประมาณ 40.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยในเดือนมกราคมที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกได้ 337,000 ตันลดลง 31% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญประกอบด้วย ประเทศจีน ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ฮ่องกง เป็นต้น

ในปีนี้ สมาคมอาหารเวียดนาม (The Vietnam Food Association) ได้ตั้งเป้าส่งออกข้าวไว้ที่ประมาณ 5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 4.8 ล้านตัน ในปีที่แล้ว

ที่มา *Oryza.com*

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forests and Fisheries; MAFF) เปิดการประมูลนำเข้าข้าวในระบบ MA ประจำปีงบประมาณ 2017 ในวันที่ 30 กุมภาพันธ์ปีนี้ โดยจะซื้อข้าวจำนวนรวม 44,559 ตัน เป็นข้าวสารเมล็ดยาวจากไทย (Non-glutinous milled rice (long grain)) จำนวน 13,000 ตัน ข้าวเหนียวเมล็ดยาวจากไทย (glutinous milled rice (long grain)) จำนวน 2,559 ตัน ข้าวเมล็ดกลางจากสหรัฐฯ (USA milled medium grain) 11,000 ตัน และข้าวเมล็ดยาวจากแหล่งใดก็ได้ (global quota) 18,000 ตัน

โดยข้าวจากสหรัฐฯมีกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคมถึงวันที่ 10 มิถุนายนปีนี้ ข้าวสารเมล็ดยาวจากไทยมีกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคมถึงวันที่ 15 มิถุนายนปีนี้ และระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนถึงวันที่ 10 กรกฎาคมปีนี้ ส่วนข้าวเมล็ดยาวจากแหล่งใดก็ได้กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนถึงวันที่ 10 กรกฎาคมปีนี้ และระหว่างวันที่ 20 มิถุนายนถึงวันที่ 31 กรกฎาคมปีนี้

ที่มา *Oryza.com*

## อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงท่ามกลางคำสั่งซื้อจากต่างประเทศที่ลดลง โดยข้าวขึ้น 5% ราคาพุ่งอยู่ที่ 373-378 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 376-381 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ผู้ซื้อจากแอฟริกาได้ลดการสั่งซื้อข้าวในช่วงนี้ หลังจากที่มีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องเมื่อช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ประกอบกับค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้นซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวอินเดียสูงกว่าข้าวไทยและเวียดนามมาก

องค์การอาหารแห่งชาติ The Food Corporation of India (FCI) รายงานว่า รัฐบาลได้จัดหาข้าวตามโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2016/17 (ตุลาคม 2016-กันยายน 2017) ได้แล้วประมาณ 29.29 ล้านตัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2017)

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา มีจำนวนประมาณ 26.3 ล้านตัน (รวมข้าวสารที่คำนวณมาจากข้าวเปลือกประมาณ 18.31 ล้านตัน) ลดลง 11.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 29.7 ล้านตัน ในเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา และลดลง 9% เมื่อเทียบกับจำนวน 28.9 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสต็อกปัจจุบันมีมากกว่า สต็อกขั้นต่ำ (Food grains Stocking Norms) อยู่ประมาณ 285% (ซึ่งกำหนดไว้ ณ วันที่ 1 มกราคม ที่จำนวน 7.61 ล้านตัน)

ที่มา *Oryza.com*



## อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) ประกาศเปิดประมูลจะซื้อข้าวจากประเทศใดก็ได้ จำนวน 30,000 ตัน ในวันที่ 5 มีนาคมนี้ และข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 9 มีนาคมนี้

ทั้งนี้ การประมูลซื้อข้าวจำนวน 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 มีการยื่นข้อเสนอข้าวจากอินเดีย 240,000 ตัน ข้าวจากเวียดนาม 100,000 ตัน และข้าวจากไทย 110,000-120,000 ตัน โดยมีรายงานว่า อิรักได้ตกลงซื้อข้าวจำนวน 30,000 ตัน จากอาร์เจนตินา ในราคา 534 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF จากที่มีการยื่นเสนอราคาที่ 539 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา Oryza.com

## อิหร่าน

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า อิหร่านมีสต็อกข้าวคงเหลืออยู่ประมาณ 200,000 ตัน และมีข้าวที่กำลังมีการส่งมอบจากอินเดียอีกประมาณ 33,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 543,686 ตัน ลดลงประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 586,109 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 43,738 ตัน ลดลงประมาณ 5.47% เมื่อเทียบกับจำนวน 46,270 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 499,948 ตัน ลดลงประมาณ 7.39% เมื่อเทียบกับจำนวน 539,899 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 20,433 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 103,033 ตัน ฝรั่งเศส 94,888 ตัน เนเธอร์แลนด์ 77,355 ตัน โปแลนด์ 40,151 ตัน เยอรมนี 41,236 ตัน โปรตุเกส 33,038 ตัน อิตาลี 35,300 ตัน เบลเยียม 25,712 ตัน สเปน 20,671 ตัน สาธารณรัฐเชค 16,873 ตัน สวีเดน 14,378 ตัน เป็นต้น

ในปีการผลิต 2015/16 (กันยายน 2558-สิงหาคม 2559) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าว 1,251,403 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,187,042 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 (เป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica 100,858 ตัน ลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 และข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,150,545 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,078,563 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15)

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-21 กุมภาพันธ์ 2560 มีการส่งออก 116,351 ตัน เพิ่มขึ้น 8.88% เมื่อเทียบกับจำนวน 106,862 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 95,718 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.67% เมื่อเทียบกับจำนวน 88,895 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 20,633 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14.84% เมื่อเทียบกับจำนวน 17,967 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 6,938 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 49,355 ตัน กรีซ 18,335 ตัน สเปน 15,505 ตัน โปรตุเกส 14,407 ตัน บัลแกเรีย 9,303 ตัน สหราชอาณาจักร 2,524 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน 2558-31 สิงหาคม 2559) สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 236,553 ตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,820 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica 199,799 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 195,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,754 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,315 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15

ที่มา *Oryza.com*

